

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- คอลัมน์ ชกหลังข่าว - ชีวะภาพ ชีวะธรรม หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ (ทส.) และอดีตหัวหน้าพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ที่ตัดสินใจจะลาออกจากราชการ (ไทยรัฐ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗ หน้า ๗)

สื่อออนไลน์

- “พัชรวาท” กำชับ ทส. เตรียมข้อมูลตอบฝ่ายค้าน สั่งเข้มฝุ่นภาคเหนือช่วงสงกรานต์ (ไทยรัฐ ๒๗ มี.ค.๒๕๖๗) <https://www.thairath.co.th/news/politic/2774047>
- รายที่ ๓ แล้ว รวบลุงเผาป่า สงวน ไร่ไฟแช็กจุด เผาเทียนเป็นแถบ เจอโทษหนัก (ข่าวสด ๒๗ มี.ค.๒๕๖๗) https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_8160126
- ก้าวไกล จันทบุรี แท้ก็ทีม ยื่นตรวจสอบปมเช่าที่ดินกรมป่าไม้ ใน อ.แก่งหางแมว หลังต้องสงสัยกลุ่มทุนต่างชาติ เอี่ยวหรือไม่ (NBT Connex ๒๗ มี.ค.๒๕๖๗)
<https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/184893/?bid=1>
- “สส.จำลอง” เผย หลายตำบลใน จ.กาฬสินธุ์ ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน หลังกรมป่าไม้กำหนดพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำ (บ้านเมือง ๒๗ มี.ค.๒๕๖๗) <https://www.banmuang.co.th/news/politic/374884>
- 'สส.จำลอง'เผยหลายตำบลกาฬสินธุ์ประสบปัญหาที่ดินทำกิน หลังกรมป่าไม้กำหนดพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำ (แนวหน้า ๒๗ มี.ค.๒๕๖๗) <https://www.naewna.com/politic/795698>
- “จำลอง”เผย หลายตำบลใน จ.กาฬสินธุ์ ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน หลังกรมป่าไม้กำหนดพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำ ทั้งที่เป็นที่ราบเชิงเขา (ผู้จัดการออนไลน์ ๒๗ มี.ค.๒๕๖๗)
<https://mgronline.com/politics/detail/9670000027059>
- ส.ส.อุตรดิตถ์-ทสจ.-ป่าไม้ร่วมประชุมหารือรับฟังปัญหาระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนงานด้านป่าไม้เชิงรุก (สยามรัฐ ๒๗ มี.ค.๒๕๖๗) <https://siamrath.co.th/n/524656>
ไฟไหม้ป่า สำนักสงฆ์รอยพระพุทธหัตถ์ บ้านดงสัจด์ (NBT Connex ๒๗ มี.ค.๒๕๖๗)
<https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/182719/?bid=1>



●● ชกหลังข่าวฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 **●●**...จากการไปร่วมประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรครั้งสุดท้ายที่จ.พะเยาพล.ต.อ. เกียรติชูชีพ รมว.ศึกษาธิการ ถือโอกาสลงพื้นที่ ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในพื้นที่จ.เชียงราย “ครูใหญ่อู๋ม” ใส่ใจกับการติดตาม ตรวจสอบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่ ร.ร.อนุบาล เชียงราย ที่ได้ใจเดินดูทุกห้องพร้อมซักถามพูดคุย กับทั้งครูและนักเรียนอย่างเป็นกันเอง**●●**...ไฮไลต์สุด อยู่ที่ห้องดนตรีซึ่งนักเรียนเล่นดนตรี และร้องเพลง “จับมือกันไว้” ของ พี่เบิร์ด “ธงไชย แมกอินไตย์” งานนี้ “ครูใหญ่อู๋ม” อินจนถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ทั้ง

ร่วมร้องและสายสะโพกโยกเอวกันอย่างสนุกสนาน...ฟินกันถ้วนหน้าทั้งครูใหญ่ ครูน้อยและเด็กๆ **●●**...ไม่ใช่แค่สายระยับคารา แต่อัดแน่นด้วยความสามารถ เกินร้อย “ไอเดียร์” สุชาติาแทนทรัพย์เลขานุการรรมว.การอุดมศึกษาฯ โดยเฉพาะ เรื่องที่ต้องปะทะกับฝ่ายต่างๆ แม้จะคุ้งคั้นแค่ไหน เลขฯไอเดียร์ ก็เอาอยู่ เพราะ นอกจากมีความสวยเป็นอาวุธแล้ว ความคมคายการเจรจาที่เต็มไปด้วยลูกล่อลูกชน ใครปะทะด้วยก็ต้องกลับไปตั้งหลัก ใหม่แทบทุกราย **●●**...กำลังจะสูญเสีย มือปราบฝีมือดีไปอีกคน “หัวหน้าต้อย” ชีวะภาพ ชีวะธรรมหนผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรฯ (ทส.) และอดีตหัวหน้าพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ที่ตัดสินใจ จะลาออกจากราชการในเดือน พ.ค.นี้ เพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปลงสนามการเมือง ด้วยการสมัครสว.**●●**...ส่วนมือปราบอีกคน “หัวหน้าอ้อ” ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติและอดีตหัวหน้าพญาเสือ กรมป่าไม้ ก็เกษียณอายุ ราชการในเดือน ก.ย.นี้ หรืออีก 6 เดือนข้างหน้า...คิดแล้วน่าใจหาย เพราะ กว่าจะได้คนที่ฝีมือแฉมใจถึง รอบรู้เรื่องกฎหมายมาทำหน้าที่ปกป้องผืนป่า ไม่ใช่เรื่องง่าย ก็หวังว่ามือปราบรุ่นหลังๆ จะไม่ถอดใจไปเสียก่อน **●●**

ยาเขียว

“พัชรวาท” กำชับ ทส. เตรียมข้อมูลตอบฝ่ายค้าน สั่งเข้มฝุ่นภาคเหนือช่วงสงกรานต์



“พล.ต.อ.พัชรวาท” สั่งคุมเข้มฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ช่วงคนท่องเที่ยวสงกรานต์ พร้อมกำชับ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมข้อมูลพร้อมตอบฝ่ายค้านอภิปราย ม.152

วันที่ 27 มีนาคม 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่ง พล.ต.อ.พัชรวาท ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ให้เชื่อมโยงกับพระราชกรณียกิจ น้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาทที่เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และเร่งรัดการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างสมพระเกียรติ

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ยังสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันวางแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างจริงจัง เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ป้องปรามและจับกุมการเผาป่า และควบคุมเผ่าไร่ร้างสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 และมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกันวางแผนช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยแล้ง ไม่ให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงดูแลแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่และหาแหล่งน้ำใต้ดินเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.พัชรวาท ยังได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเน้นย้ำต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมถึงการเตรียมข้อมูลการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 รวมถึงกำชับนโยบายการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน โดยให้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาหญาทะเลเสื่อมโทรม เพื่อการอนุรักษ์พะยูน การเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ให้บรรลุเป้าหมายของไทยที่ได้ตั้งไว้ และการเร่งผลักดันการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก และรักษาสถานภาพของแหล่งเดิม.

หน้าหลัก > ทุกทิศทั่วไทย > รายที่ 3 แล้ว รวบลุงเผาป่า สงวน รับไฟแช็กจุด เผาเทียนเป็นแถบ เจอโทษหนัก

รายที่ 3 แล้ว รวบลุงเผาป่า สงวน รับไฟแช็กจุด เผาเทียนเป็นแถบ เจอโทษหนัก



รายที่ 3 แล้ว รวบลุงเผาป่า ใหม่เทียนเป็นแถบ รับจุดไฟเผาเพื่อแผ้วถางได้ง่ายขึ้น เจ้าหน้าที่คุมตัวทำแผน แจ้งข้อกล่าวหาทันที รับโทษหนัก

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.67 ภายใต้การอำนวยการ ของ นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (สจป. ลำปาง) สั่งการให้นายภัทรเรนทร์ ประสิทธิ์กุล ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.ที่ 3 (ลำปาง)

สั่งการให้ นายประกาสสิทธิ์ นางวงศ์ หน.หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลป.19 (แม่โป่ง) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.20(แม่หวด) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ลำปาง ชุด 3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำนวยการโดย นายสมจิตร จุนเจริญ นายอำเภอองาว พร้อมกองร้อย อส.งาว จ.ลำปาง



ร่วมกันคุมตัว นายสมส่วน อายุ 64 ปี ราษฎร ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง ที่ถูกจับกุมได้ ขณะกำลังเผาป่าเพื่อทำไร่ แล้วเกิดไฟไหม้ลุกลามเข้าไปในป่า เหตุเกิดที่ป่าแม่หวดทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เกาะ บ้านขุนแม่หวด ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง



โดยเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเผากองเศษใบไม้กิ่งไม้ จนเกิดการลุกลามไหม้ลามเข้าไปในป่าทำให้ผืนป่าเสียหาย เป็นบริเวณกว้าง โดยของกลางที่ตรวจพบภายในตัวผู้ต้องหา มีมีด จำนวน 2 เล่ม ไฟแช็กสีม่วง จำนวน 1 อัน

นายสมส่วน สารภาพว่า ใช้ไฟแช็กสีม่วงจุดไฟเผากองเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ตนแผ้วถางจริง เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพเป็น หลักฐาน แล้วควบคุมตัวมาสอบสวน ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.20(แม่หวด) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหา พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ประกอบ 72 ตี ฐาน “ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือ ผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต”

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 -มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้ผู้ใด ทำไม้ ยึดถือ ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อม เสี่ยงแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” และกระทำผิดตามประกาศจังหวัด ลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่า และพื้นที่โล่ง ๆ คุมตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน สภ.งาว จ.ลำปาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย ทันที

สำหรับการจับกุมเผาป่าของจังหวัดลำปาง รายนี้เป็นรายที่ 3 และจุดใกล้เคียงที่เกิดเหตุมักจะเกิดไฟไหม้ป่าประจำ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เข้มงวดกวดขันต่อไป พร้อมแจ้งประสานผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประกาศให้ลูกบ้าน ทราบห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในขณะนี้

ก้าวไกล จันทบุรี แท็กทีม ยื่นตรวจสอบปมเช่าที่ดินกรมป่าไม้ ใน อ.แก่งหางแมว หลังต้องสงสัย กลุ่มทุนต่างชาติ เอี่ยวหรือไม่



ที่รัฐสภา น.ส. ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ ส.ส.จันทบุรี เขต 2 นายวราวุธ ทองสุข ส.ส.จันทบุรี เขต 1 น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี เขต 3 นำเอกสารร้องเรียนความไม่ชอบมาพากลในการเปิดประมูลเช่าที่ดินจากกรมป่าไม้ ในเขต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ยื่นกับนายกฤษ ศิลปชัย รองประธานคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายฐิติกัมภ์ ฐิติพิชญกุล โฆษก กมธ.ที่ดินฯ ร่วมด้วย

การยื่นเรื่องครั้งนี้ น.ส.ปรัชญาวรรณ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้ตรวจสอบการขอเช่าที่ดินจากกรมป่าไม้ หลังหมดสัญญาเช่าและอยู่ระหว่างการเปิดประมูล และต้องสงสัยว่าการเปิดประมูลในครั้งนี้ มีกลุ่มทุนเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่ขอประมูลที่ดินด้วยหรือไม่ เนื่องจากการติดตามตรวจสอบ ปรากฏว่ามีชาวจีน จำนวนหลายกลุ่มเข้ามาสำรวจพื้นที่แปลงดังกล่าว เพื่อจะทำสวนทุเรียนจริง และกังวลว่า หากปล่อยให้เหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไป ประเทศไทยอาจจะต้องสูญเสียที่ดิน จำนวนหลายแสน หรือหลายล้านไร่ ตกไปอยู่ในมือของคนจีน เหมือนประเทศเพื่อนบ้าน

นายกฤษ ศิลปชัย รองประธานคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อประธาน และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามข้อร้องเรียน ว่า เป็นจริงหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบเบื้องต้นพบว่า บริษัท ที่จะมาขอเช่าบางแห่ง มีการเข้าไปพบกับผู้กว้างขวาง และข้าราชการบางหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อพูดคุยบางเรื่องเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ทางพรรคก้าวไกล จะทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเอกสารการขอเปิดประมูลที่ดินแปลงดังกล่าว ว่า กลุ่มบุคคล บริษัท มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

บ้านเมือง

เข้มข้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว

“สส.จำลอง” เผย หลายตำบลใน จ.กาฬสินธุ์ ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน หลังกรมป่าไม้กำหนดพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำ



วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายจำลอง ภูวนทนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)กาฬสินธุ์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวหาหรือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการกำหนดเขตป่าสงวน ของกรมป่าไม้ มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งประมาณ 300 ครัวเรือน รอบ ๆ เป็นสวนปาล์ม ทำไร่มั่น ไร่อ้อย ทำนา พื้นที่เกษตรกรประกอบอาชีพมา 50 กว่าปีแล้ว แต่ว่าวันนี้กรมป่าไม้ได้กำหนดเป็นป่าต้นน้ำ ตนก็เข้าไปสังเกตและไปถ่ายภาพออกมาได้ ซึ่งจากภาพตนไม่รู้ว่าเป็นป่าต้นน้ำตรงไหน เพราะตรงนี้เป็นที่ราบเชิงเขา

“ผมขอฝากไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พิจารณาดำเนินการ ไม่ใช่เฉพาะที่บ้านไทรทอง ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ แต่พบว่าตำบลโคกเครือ ต.นาตาล อ.ท่าคันโท ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก ตำบลพิมูล ล้วนแต่เจอปัญหาแบบนี้เช่นกัน ผมอยู่ในพื้นที่มาแล้วได้เฝ้าสังเกต และคิดเสมอว่าวันหนึ่งถ้าหากมีโอกาสได้เข้าสู่สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ จะผลักดันให้พี่น้องได้มีที่ทำกิน ให้พี่น้องได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้พี่น้องมีเอกสารสิทธิ์อย่างทั่วถึง” นายจำลอง กล่าว

นายจำลอง กล่าวต่อว่า ในส่วนของเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตนได้รับการร้องเรียนว่าปัจจุบันนี้มีความยุ่งยากในการรูดบัตร เนื่องจากต้องสแกนใบหน้า ตนจึงฝากไปยังรัฐบาลได้โปรดดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้รูดง่ายขึ้นเพื่อความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชน

'สส.จำลอง'เผยหลายตำบล'กาฬสินธุ์'ประสบปัญหาที่ดินทำกิน หลังกรมป่าไม้กำหนดพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำ



“สส.จำลอง”เผย หลายตำบลใน จ.กาฬสินธุ์ ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน หลังกรมป่าไม้กำหนดพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำ ทั้งที่เป็นที่ราบเชิงเขา วอนผู้เกี่ยวข้องพิจารณาด่วน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจำลอง ภูวนทนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กาฬสินธุ์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงการกำหนดเขตป่าสงวน ของกรมป่าไม้ มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งประมาณ 300 ครัวเรือน รอบๆ เป็นสวนปาล์ม ทำไร่มัน ไร่อ้อย ทำนา พื้นที่เกษตรกรประกอบอาชีพมา 50 กว่าปีแล้ว แต่ว่าวันนี้กรมป่าไม้ได้กำหนดเป็นป่าต้นน้ำ ตนก็เข้าไปสังเกตและไปถ่ายภาพออกมาได้ ซึ่งจากภาพตนไม่รู้ว่าเป็นป่าต้นน้ำตรงไหน เพราะตรงนี้เป็นที่ราบเชิงเขา

“ผมขอฝากไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พิจารณาดำเนินการ ไม่ใช่เฉพาะที่บ้านไทรทอง ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ แต่พบว่าตำบลโคกเครีอ ต.นาตาล อ.ท่าคันโท ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก ตำบลพิมูล ล้วนแต่เจอปัญหาแบบนี้เช่นกัน ผมอยู่ในพื้นที่มาแล้วได้เฝ้าสังเกต และคิดเสมอว่าวันหนึ่งถ้าหากมีโอกาสได้เข้าสู่สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ จะผลักดันให้พี่น้องได้มีที่ทำกิน ให้พี่น้องได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้พี่น้องมีเอกสารสิทธิ์อย่างทั่วถึง” นายจำลอง กล่าว

นายจำลอง กล่าวต่อว่า ในส่วนของเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตนได้รับการร้องเรียนว่าปัจจุบันนี้มีความยุ่งยากในการรูดบัตร เนื่องจากต้องสแกนใบหน้า ตนจึงฝากไปยังรัฐบาลได้โปรดดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้รูดง่ายขึ้นเพื่อความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชน

“จำลอง”เผย หลายตำบลใน จ.กาฬสินธุ์ ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน หลังกรมป่าไม้กำหนดพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำ ทั้งที่เป็นที่ราบเชิงเขา



วันนี้(27 มี.ค.)นายจำลอง ภูวนทนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)กาฬสินธุ์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหาหรือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการกำหนดเขตป่าสงวน ของกรมป่าไม้ มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งประมาณ 300 ครัวเรือน รอบ ๆ เป็นสวนปาล์ม ทำไร่มัน ไร่อ้อย ทำนา พื้นองเกษตรกรประกอบอาชีพมา 50 กว่าปีแล้ว แต่ว่าวันนี้กรมป่าไม้ได้กำหนดเป็นป่าต้นน้ำ ตนก็เข้าไปสังเกตและไปถ่ายภาพออกมาได้ ซึ่งจากภาพ ตนไม่รู้ว่า เป็นป่าต้นน้ำตรงไหน เพราะตรงนี้เป็นที่ราบเชิงเขา

“ผมขอฝากไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พิจารณาดำเนินการ ไม่ใช่เฉพาะที่บ้านไทรทอง ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ แต่พบว่าตำบลโคกเครีอ ต.นาตาล อ.ท่าคันโท ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก ตำบลพิบูล ล้วนแต่เจอปัญหาแบบนี้เช่นกัน ผมอยู่ในพื้นที่มาแล้วได้เฝ้าสังเกต และคิดเสมอว่าวันหนึ่งถ้าหากมีโอกาสได้เข้าสู่สภา อันตรงเกียรติแห่งนี้ จะผลักดันให้พี่น้องได้มีที่ทำกิน ให้พี่น้องได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้พี่น้องมีเอกสารสิทธิ์อย่างทั่วถึง” นายจำลอง กล่าว

นายจำลอง กล่าวต่อว่า ในส่วนของเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตนได้รับการร้องเรียนว่าปัจจุบันนี้มีความยุ่งยากในการรูดบัตร เนื่องจากต้องสแกนใบหน้า ตนจึงฝากไปยังรัฐบาลได้โปรดดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้รูดง่ายขึ้นเพื่อความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชน

ส.ส.อุตรดิตถ์-ทสจ.-ป่าไม้ร่วมประชุมหารือรับฟังปัญหาในระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนงานด้านป่าไม้เชิงรุก



วันที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวารุจ ศิริวัฒน์ สส.อุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย และ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมหารือรับฟังปัญหา ระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนงานด้านป่าไม้เชิงรุกของส่วนราชการและราษฎรที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ อยู่อาศัยทำกินในเขต พื้นที่ป่าไม้ ท้องที่ อำเภอลับแล อำเภอกำปสา ร่วมกับ นายมรกต อินทรภู ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด(ทสจ.)อุตรดิตถ์ นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ นายนเรศ นนทคลัง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ , ผอ.สปฟ , ผอ.สจต , ผอ.สกกญ , ผอ.สอก ตลอดจนข้าราชการ และ หน.หน่วยงานภาคสนาม ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 จ.อุตรดิตถ์



วันที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวารุจ ศิริวัฒน์ สส.อุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย และ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมหารือรับฟังปัญหา ระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนงานด้านป่าไม้เชิงรุกของส่วนราชการและราษฎรที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ อยู่อาศัยทำกินในเขต พื้นที่ป่าไม้ ท้องที่ อำเภอลับแล อำเภอกงไกรลาศ ร่วมกับ นายมรกต อินทรภู ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด(ทสจ.)อุตรดิตถ์ นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ นายนเรศ นนทคลัง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ , ผอ.สปฟ , ผอ.สจด , ผอ.สกกญ , ผอ.สอก ตลอดจนข้าราชการ และ หน.หน่วยงานภาคสนาม ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 จ.อุตรดิตถ์



ไฟไหม้ป่า สำนักสงฆ์รอยพระพุทธรหัสต์ บ้านดงสังัด

นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง บริเวณสำนักสงฆ์รอยพระพุทธรหัสต์ บ้านดงสังัด ม.6 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



หลังจาก ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณสำนักสงฆ์รอยพระพุทธรหัสต์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง อำเภอแม่สะเรียง ได้มีการประสานงานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 5 แม่สะเรียง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมาชิก อส.กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอแม่สะเรียงที่ 3 และ หน่วยงานในพื้นที่ร่วมบูรณาการดับไฟ พร้อมร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาในพื้นที่สำนักสงฆ์รอยพระพุทธรหัสต์

อย่างไรก็ตาม อำเภอแม่สะเรียง ได้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของทุกหมู่บ้านในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง หากจะเผาให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะรายงานนายอำเภอให้ทราบ และพิจารณาแต่ละพื้นที่ให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหมู่บ้านทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน อีกด้วย